



ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ

.....

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ได้เสร็จสิ้นแล้วตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เรียงลำดับรายชื่อตามเลขประจำตัวสอบ จำนวนทั้งสิ้น ๓ ราย ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

(ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

ตามแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบสมัครและเอกสารที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือตรวจพบภายหลังว่ามีพฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อไปทางทุจริต สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะมาตั้งแต่ต้น

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ไปรายงานตัวเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	จำนวน (คน)	ลงทะเบียนรายงานตัวและ ตรวจเอกสาร	ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
๐๓ - ๐๗	๓	เวลา ๑๐.๐๐ น.	เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

๑. ผู้เข้ารับการประเมินต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อมีปก กระโปรงหรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น (ผู้ที่สวมกางเกงยีนส์ กระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด และรองเท้าแตะ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ ตามประกาศฉบับนี้

๓. ผู้เข้ารับการประเมินต้องไปถึงสถานที่เข้ารับการประเมินตามเวลาที่กำหนดไว้ หากไปถึงภายหลังจากที่เริ่มดำเนินการประเมินแล้ว จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

๔. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด

๕. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่คุมสอบกำหนดให้เท่านั้น

๖. เมื่อการประเมินเสร็จแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินออกจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังประเมินอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน หรือให้ยุติการประเมิน

(ง) หลักฐานที่ต้องยื่นในวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

๑. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตซึ่งติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาคำขนาด ๑ นิ้ว x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี และลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบครบถ้วน

๒. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน (ฉบับจริง) โดยบัตรดังกล่าวต้องยังไม่หมดอายุ และสำเนาบัตรดังกล่าว จำนวน ๑ ฉบับ

๓. หลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน ๔๘ ชั่วโมง ก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จากสถานที่ตรวจ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๔. สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือสำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสำเนาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกำหนด และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๕. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๖. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่มีรอยประทับตราใช้แล้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ นิ้ว x ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๗. หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบ เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบ กำกับสำเนาเอกสารทุกหน้าไว้ด้วย

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ [www.constitutionalcourt.or.th](http://www.constitutionalcourt.or.th) > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวรับสมัครบุคลากร > ประกาศรับสมัครบุคลากร ปี 2565 หรือ <https://occ.thaijobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์)

เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)  
แนบท้ายประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล
๑	๐๓	นางสาว	ธมนวรรณ	แช่ลิ้ม
๒	๐๔	นาย	ณัฐพงศ์	อินทร์หอม
๓	๐๗	นางสาว	พจนีย์	เร่สรา

๓๘๗

AK